

Krông pa, ngày 15 tháng 1 năm 2020

**KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh năm 2020**

Tôi tên: Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Lao động-TBXH huyện

Đơn vị công tác: Phòng Lao động-TBXH

Nơi sinh hoạt: Chi bộ Lao động huyện Krông pa

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng “ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2018 của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Qui định 1614 QĐ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp” trong năm 2020 tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau:

1. Về thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020. “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Bản thân nhận thấy cần học tập Bác qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Với cương vị là Bí thư Chi bộ:

Bản thân nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên 2 cơ quan các nội dung, tư tưởng của Bác về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh năm 2020.

Chấp hành nghiêm các Chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân và người thân thực hiện tốt các Chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, tham gia, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nơi cư trú.

Tích cực đấu tranh, phản bác trước các biểu hiện tiêu cực của các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước gây mất đoàn kết trong hệ thống chính trị của Đảng ta.

Thực hiện nghiêm Qui định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI” Về qui định những điều Đảng viên không được làm”, Qui định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người cán bộ chủ chốt các cấp”.

Thực hiện tốt qui chế tập trung dân chủ, mọi vấn đề đều được công khai, minh bạch, bàn bạc thống nhất trong Chi ủy, Lãnh đạo và tập thể cơ quan trước khi triển khai.

Đảm bảo việc triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống người dân trên địa bàn nhất là những người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình chính sách.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết TW4 (khóa XII), Không vi phạm 27 biểu hiện “ tự diễn biến” “tự chuyển hóa” mà Nghị Quyết TW 4 Khóa XII đề ra. Chấp hành nghiêm túc Quy định số: 08 – Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể là Công đoàn và Chi đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của từng đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Với cương vị Trưởng phòng:

Kịp thời, giải quyết đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công theo quy định hiện hành, Làm tốt công tác chăm sóc người có công như tham mưu kịp thời hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở, đời sống vật chất đảm bảo mức sống người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống nơi người có công sống, đẩy mạnh công tác qui tập mộ liệt sỹ, công tác chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ; công tác vận động quyên góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội có hiệu quả, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo các đối tượng yếu thế, đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội và các chính sách trợ giúp xã hội; góp phần ổn định chính trị trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, nâng cao mức sống nhân dân.

*** Công tác giảm nghèo:**

Kịp thời tham mưu cho UBND huyện, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2020 với các giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020 với tỷ lệ giảm nghèo 6% và 20 hộ chính sách cận nghèo.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các hội đoàn thể, các đơn vị tuyển dụng lao động và UBND các xã, thị trấn triển khai công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người lao động; thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trên địa bàn; triển khai có hiệu quả chính sách dạy nghề, tăng cường các hoạt động đào tạo nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm; triển khai công tác rà soát, thống kê, đánh giá cơ cấu, chất lượng của lực lượng lao động trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách chăm sóc, bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến các cấp các ngành, người dân hiểu rõ hơn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện đúng quy định các chế độ, chính sách trợ giúp trẻ em. Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, tạo môi trường thuận lợi để trẻ em thực hiện các quyền và được phát triển toàn diện; Thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em để giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ thương vong do tai nạn thương tích gây ra.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020. Đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới cấp cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ cấp huyện, cấp cơ sở.

Chủ động phối hợp với cơ quan công an huyện, các xã, thị trấn nắm bắt và triển khai có hiệu quả các hoạt động, chương trình phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và công tác quản lý người nghiện, phòng chống tệ nạn ma túy nói riêng.

3. Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.

Trước hết cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Cấp ủy, Ủy ban nhân dân huyện giao trong năm 2020 chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện tự học tập để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thường xuyên làm tốt công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên về việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách, qui định của đảng, pháp luật Nhà nước; nội qui, qui chế ở cơ quan; tích cực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh của người cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát huy tính tích cực, chủ động tham gia các hoạt động phong trào đầy đủ.

Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ



Nguyễn Hải Thiên

NGƯỜI ĐĂNG KÝ



Nguyễn Văn Hùng